

# **ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN XÂY ĐỜI NO ẨM**

Thứ hai, 16/11/2015

NGỌC QUYÊN – TÂM KHOA

## **Bài 2: Chung tay xây dựng đời sống, môi trường văn hóa lành mạnh**

**Song song với tập trung nâng cao đời sống vật chất, 20 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trên địa bàn thành phố cùng các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân từng bước nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Kết quả đó hàng năm đều được đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" (NHĐĐKTDT) ở các khu dân cư...**

### **Ngày hội của các khu dân cư**

Sáng sớm đến khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đứng vào dịp khu dân cư tổ chức NHĐĐKTDT, cờ đỏ sao vàng tung bay phát phới, tiếng chào hỏi, cười nói rộn rã. Bà Hoàng Thị Việt Chi, 59 tuổi, phấn khởi nói: "Cả năm mới có một NHĐĐKTDT ở khu dân cư đông vui như vậy, nên tôi phải tranh thủ đến dự". Tại ngày hội, các trò chơi dân gian như kéo co, đập heo, cờ tướng, văn nghệ, gian hàng "Hãy chọn giá đúng" tuyên truyền về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thu hút nhiều người tham gia, tạo không khí sôi động cho ngày hội. Ông Đỗ Thành Lập, 80 tuổi, khu vực 2, cho biết: "Đúng là một ngày hội, tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng tham gia vui chơi, tạo được mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng dân cư". Cùng suy nghĩ như ông Lập, ông Trần Văn Hòa tâm đắc: "Bà con ai cũng vui, tự hào với sự phát triển của khu dân cư trong thời gian qua, cho thấy Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (TĐĐKXDĐSVHOKDC) mang nhiều ý nghĩa thiết thực, phát huy sức mạnh của toàn dân cùng tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới".



Đại diện Ban CTMT ấp Thầy Ký thăm hỏi, động viên bà con của ấp chí thú làm ăn, chăm lo việc dạy dỗ, học hành của con em. Ảnh: TÂM KHOA

phát động nhân dân trong khu vực duy trì các hoạt động thứ bảy hàng tuần giữ gìn vệ sinh làm sạch đẹp đường phố, ngõ hẻm, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, kang trang; vận động nhân dân đóng góp hơn 1, 3 tỉ đồng nâng cấp hẻm, lắp đặt cống thoát nước, khai thông cống rãnh...

Ngày hội cũng là dịp các khu dân cư đánh giá lại kết quả 20 năm thực hiện Cuộc vận động TĐĐKXDĐSVHÓKDC. Riêng trong năm 2015, khu vực đã có nhiều hoạt động thiết thực như: vận động và xây dựng 6 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội phát vay hơn 1 tỉ đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; thành lập tổ hùn vốn không

Cũng như nhiều bà con ở các khu dân cư khác trên địa bàn thành phố, ông Liêu Liên, dân tộc Khmer, người dân ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, phấn khởi cho biết: "NHĐĐKTDT ở khu dân cư năm nào cũng thật đông, vui. Đến đây bà con cùng các cán bộ trò chuyện thân mật về tình hình đời sống, sản xuất... Những năm qua, nhờ Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ mà đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo, bà con rất phấn khởi". Sau khi cùng nhau đánh giá lại kết quả thực hiện Cuộc vận động TĐĐKXDĐSVHÓKDC trong 20 năm qua, đông đảo người dân tham dự các trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ tạo không khí ngày hội thêm sinh động. Vừa tham gia trò chơi nhảy bao xong, ông Liêu Phách, dân tộc Khmer, bộc bạch: "Các hoạt động vui chơi bổ ích tại ngày hội giúp cho tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt. Sau ngày hội, bà con sẽ cùng với các cán bộ ấp thực hiện tốt các nội dung mà cán bộ ấp vừa phát động thi đua năm 2016, góp phần xây dựng khu dân cư Thới Thuận A ngày càng văn minh, giàu đẹp".

20 năm qua, bên cạnh vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động, xây dựng bộ mặt khu dân cư ngày càng kang trang, địa phương còn có nhiều giải pháp thiết thực giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nổi bật là cán bộ ấp tạo điều kiện cho bà con vay hơn 2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động xây dựng được 84 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, tình thương; hỗ trợ 15 cây nước; 75 dụng cụ chứa nước; vận động 325 phần quà giúp người già neo

đơn, trẻ mồ côi... Từ năm 2013 đến nay, ấp đã giảm được 17 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo. Hàng năm, có 96, 94% hộ trong ấp đạt danh hiệu gia đình văn hóa... Ông Phạm Văn Hoan, Trưởng Ban CTMT ấp Thới Thuận A khẳng định: "Trước hết, đội ngũ cán bộ phải nhiệt tình, tâm huyết và phải biết dựa vào dân, những việc liên quan đến dân đều công khai, đưa ra dân cùng bàn bạc thống nhất, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân".

### **Xây dựng nếp sống văn hóa**

Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng Ban CTMT ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh bộc bạch: "20 năm trước, 60% nhà của bà con trong ấp đều là nhà tạm bợ, tre lá, vách đất, đời sống còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo còn khá cao (21 hộ); việc học hành của con em còn nhiều hạn chế...". Thực hiện Cuộc vận động TĐĐKXDĐSVHÖKDC, 20 năm qua, cán bộ ấp đã tuyên truyền xây dựng "gia đình văn hóa", gương "người tốt việc tốt", ấp "3 không" (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm), khu dân cư "7 không" (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không sinh con thứ 3, không còn nhà xiêu vẹo dột nát, không có người trong độ tuổi mù chữ, không vi phạm trật tự an toàn giao thông). Ông Nguyễn Văn Quý cho biết: "Hàng năm, ấp có trên 97% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Gương "người tốt việc tốt" đạt từ 20-30%". Ở ấp Thầy Ký, tình làng nghĩa xóm được xem trọng. Bà con đoàn kết giúp nhau trong sản xuất và trong cuộc sống; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giảm bớt các nghi thức rườm rà; quan tâm động viên nhau khi nhà có hũu sự, cùng nhau trao đổi giải tỏa những bất hòa. Ông Vũ Văn Nam, thành viên Tổ sản xuất lúa chất lượng cao Đồng Vạn, ấp Thầy Ký, bộc bạch: "Ngoài chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phát triển sản xuất, anh em trong tổ rất đoàn kết, thương nhau như anh em trong nhà. Hễ nhà nào có việc là các anh em đều đến hỗ trợ. Tình làng nghĩa xóm chan hòa, cuộc sống ở quê tôi thật bình yên, hạnh phúc".

Như nhiều gia đình khác ở ấp Thầy Ký, nhà ông Vũ Văn Nam có 4 người con đều học hành đến nơi đến chốn (tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp). Ở đây, việc học hành của con em địa phương rất được chú trọng. Nhà nào kinh tế khó khăn thì Ban CTMT ấp, đoàn thể ấp vận động hỗ trợ thông qua mô hình "Vận động gây quỹ từ thiện bác ái hỗ trợ học sinh nghèo". Điển hình như gia đình chị Đồng Thị Hóa, một trong 3 hộ nghèo của ấp, dù không đất sản xuất, vợ chồng chị cật lực làm thuê làm mướn, tảo tần sớm hôm để lo cho 3 người con ăn học đàng hoàng. Trong đó, 1 người con bị bệnh từ nhỏ, 2 người con còn lại thị lực kém nhưng rất hiếu học. Chị Hóa, bộc bạch: "Năm 2012, tôi được địa phương hỗ trợ vay vốn để phát triển chăn nuôi heo sinh sản; dịp lễ, Tết gia đình được nhận tiền quà hỗ trợ, 2 con được miễn giảm học phí, nhận học bổng. Con gái lớn và con trai kế của tôi đang học đại học năm thứ

4 và năm thứ 1 tại thành phố Hồ Chí Minh". Từ sự nỗ lực của Ban Vận động, của từng hộ gia đình, phong trào khuyến học, khuyến tài của ấp ngày càng phát triển. Hiện nay, ấp có 1 người có trình độ tiến sĩ, 8 thạc sĩ, 245 người có trình độ đại học, 139 người có trình độ cao đẳng, trung cấp. Ngoài ra, có 185 người đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp...

Thực hiện Cuộc vận động TĐĐKXDĐSVHÖKDC, ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Ông Trần Cà Xây, Trưởng Ban CTMT ấp, nói: "Bên cạnh việc xây dựng, phát triển kinh tế, chúng tôi rất quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của bà con. Đặc biệt, phong trào đờn ca tài tử, thể dục thể thao ở ấp phát triển khá rầm rộ ". Trong đó, câu lạc bộ đờn ca tài tử gồm 22 thành viên, sinh hoạt định kỳ vào cuối tuần thứ hai và cuối tuần thứ tư của tháng. Những bài ca ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, lao động đã góp phần xua đi những mệt nhọc sau những giờ lao động và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Hàng tháng, câu lạc bộ luân phiên sinh hoạt tại nhà các thành viên. Đây là hoạt động vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa kết nối cộng đồng thông qua tiếng hát, lời ca. Mỗi lần câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, bà con đến xem rất đông. Bên cạnh đó, ấp có một câu lạc bộ bóng đá để anh em rèn luyện sức khỏe và tham gia các phong trào thể thao địa phương...

Đến tháng 11- 2015, toàn thành phố có 5.776 hộ gia đình, tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, hàng ngàn lượt người được nêu gương điển hình người tốt, việc tốt; 256.137/269.899 hộ gia đình được xét công nhận và tái công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 595 khu dân cư được công nhận và tái công nhận đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 94,4%; 57 xã, phường, thị trấn được công nhận, tái công nhận văn hóa, đạt 67% ... Thông qua đó, hình thành phát huy được ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong nhân dân, làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư.

Điểm nổi bật ở khu dân cư ấp Phước Lộc là việc xét danh hiệu "Gia đình văn hóa" được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo chính xác, theo quy định. Hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa ở ấp luôn đạt hơn 95%. Để thực hiện được điều này, ông Trần Cà Xây đúc kết kinh nghiệm: "Ngay từ đầu năm, Ban CTMT phối hợp các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa. Việc bình xét gia đình văn hóa được tổ chức nghiêm túc, theo quy định. Giữa tháng 10, Ban CTMT và hệ thống chính trị tổ chức họp để xem xét các trường nào đạt các tiêu chuẩn, hộ nào còn những hạn chế, vướng mắc. Ban CTMT tổ chức họp dân, công khai để bà con đóng góp ý kiến. Tất cả ý kiến đóng góp của bà con đều được ghi biên bản cụ thể. Năm 2015, có trên 96% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó,

có 402 hộ thực hiện đủ 5 nội dung thông tri, 37 hộ thực hiện được 4 nội dung, 18 hộ thực hiện được 3 nội dung".

**Bài cuối: Âm áp vòng tay tương thân, tương ái**